



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ  
พร ๕๕๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๒.๐๐๔/๔๗๔๑

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รัชวาราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

๐๕  
๖๓



๕๕๕๘  
๒๕๕๘

ที่ พร ๐๐๓๒.๐๐๔/๕๗/๕๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
ถนนบ้านใหม่ แพร่ ๕๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๕ ฉบับ

สืบเนื่องจาก แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ อปท. โดยส่วนหนึ่งในการกิจได้แก่ การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวให้แก่ชุมชน หรือประชาชน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภชัย นุญอำพันธ์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๑๐๙๖

โทรสาร. ๐ ๕๔๖๒ ๑๐๙๖, ๐ ๕๔๕๒ ๑๓๘๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ด้วย สำนักงาน สาธารณสุข  
จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์  
ข่าวสาร เพื่อผู้บริจาค ที่ท่าน ต่อ เหตุการณ์  
เก็บของด้วยสาร ปรอทพิษ สิ้น ภาชนะ เพื่อผู้บริจาค  
ให้ปลอดภัย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ปิลาภรณ์

๑๔ ส.ค. ๕๘

1/10 ๐๖๕  
[Signature]

(นายส่องพงษ์ ทับทิมโต)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน อำนวยการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

อย.แนะนำวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย  
ก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด



อย.แนะนำวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย หลังประชาชนกังวลเกี่ยวกับข่าวเชื้อโรคที่มีการระบาดผ่านทางเดินทางและการบิน ทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคกันมากขึ้น ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ ควรอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเสียก่อนและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่ากำลังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือโรคเมอร์ส) ทำให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะติดโรคดังกล่าวหรือโรคอื่น ๆ ผ่านระบบทางเดินทางและการบิน จึงทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคมกยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ของอาคารบ้านเรือนทั่วไปและโรงพยาบาลจัดเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1.สารในกลุ่มอัลดีไฮด์ 2.สารในกลุ่มคลอรีน 3.สารในกลุ่มเกลือของคลอรีนไฮเดรต 4.สารในกลุ่มฟีนอล และ 5.สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ไม่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคได้ โดยปกติมนุษย์จะมีระบบป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ภายนอก คือ ผิวหนัง ซึ่งเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ยาก ยกเว้นผิวหนังที่มีบาดแผล หรือมีรอยถลอก และยังมีระบบภูมิคุ้มกันหรือความต้านทานโรคอีกด้วย การทำความสะอาดด้วยน้ำ สบู่ ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมดาจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ตามพื้น ฝาผนัง เพอร์นิเจอร์ และวัสดุอื่น ๆ ในบ้านให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดโรคได้ การทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการถูบ้าน ซักผ้า ล้างจาน โดยใช้น้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวเป็นประจำก็เพียงพอแล้วสำหรับบ้านเรือนซึ่งไม่ได้มีเชื้อโรคอยู่มากมาย การทำความสะอาดนอกจากจะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วยังเป็นการขจัดแหล่งอาหาร และที่อยู่ของเชื้อโรคด้วยแต่ห้ามลืมที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดด้วย โดยการซัก ล้าง และทำให้แห้ง เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นกัน

อาการเกิดพิษของสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคมีได้ตั้งแต่เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัส ระคายเคืองตา อาการเกิดพิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่รับสัมผัส ความเข้มข้นของสารระยะเวลาที่รับสัมผัส หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด - ด่างมากจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดร้อนระคายเคืองไหม้ หากรับประทานเข้าไปจะมีอาการปวดร้อนภายในปาก คอ กระเพาะอาหาร และลำไส้ อักเสบ อาเจียน อุจจาระร่วงถ่ายเป็นเลือด ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว ไตถูกทำลายและในรายที่อาการรุนแรงอาจตายได้เนื่องจากการอุดตันของทางเดินหายใจ หากสูดดมไอควัน จะมีอาการไอ สำลัก ปวดศีรษะ หน้ามืด อ่อนเพลียและแน่นหน้าอก หากสัมผัสบริเวณผิวหนังจะมีอาการปวดร้อน และไหม้ หากเข้าตาจะมีอาการระคายเคืองปวดร้อนและน้ำตาไหล

รองเลขาธิการ ออย. กล่าวในตอนท้ายว่า ก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควรอ่านฉลากให้ละเอียด โดยฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย ออย. หากพื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยที่มีข้อความครบถ้วน อาทิ ชื่อสารสำคัญ, ปริมาณสารสำคัญ, ประโยชน์, วิธีการใช้, คำเตือน, วิธีการเก็บรักษา, อาการเกิดพิษ และวิธีการแก้พิษเบื้องต้น, ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตนำเข้าหรือจัดจำหน่าย, ทะเบียนวัตถุอันตราย, วันเดือนปีที่ผลิต, เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต, ภาชนะบรรจุควรอยู่ในสภาพดี และฉลากไม่ฉีกขาดหรือลอกหลุด ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก, อาหารและสัตว์เลี้ยง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ อ่านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บนฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต (<http://fdaclap.fda.moph.go.th/logistics/psiond/PSerch.asp?id=psio>) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการออนไลน์ : ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (<http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm>) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 0 2590 7385 0 2590 7308 หรือ E-mail [toxic@fda.moph.go.th](mailto:toxic@fda.moph.go.th)

\*\*\*\*\*

---กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 10 กรกฎาคม 2558 ข่าวแจก 87 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558---

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 <http://www.fda.moph.go.th/>



FDA Thai



FDATHAI

ดเตย 1 ก.ค. 58 อย. พร้อม เริ่มให้บริการคู่มือ

ประชาชน ปฏิบัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ตรวจสอบได้

ทุกขั้นตอน ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน



1 ก.ค. 58 ดีเดย์ อย. พร้อม เริ่มให้บริการคู่มือประชาชนรูปแบบใหม่ จำนวน 237 คู่มือ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เผย เป็นคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก สนองนโยบายรัฐ อำนาจความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ลดความสิ้นเปลือง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เตรียมเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ อย. , กระทรวงสาธารณสุข และ กพร. สามารถติดต่อรับคู่มือได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. อีกทั้งได้ตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้คู่มือใหม่ได้อย่างทันท่วงที

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดความล่าช้า สิ้นเปลืองและยุ่งยากในกระบวนการต่างๆ ที่ประชาชนต้องมาติดต่อส่วนราชการ พร้อมกับป้องกันการคอร์รัปชันด้วย นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อย. อย่างเต็มที่ โดย อย. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการให้บริการกับประชาชนเกี่ยวกับงานอนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในเรื่องการอนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การนำเข้า จนถึง การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ซึ่งได้จัดทำคู่มือประชาชน รวม 237 คู่มือ เป็นคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้ ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน แบ่งเป็น คู่มือด้านอาหาร จำนวน 31 คู่มือ , ด้านยา จำนวน 54 คู่มือ , ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 40 คู่มือ , ด้านวัตถุเสพติด จำนวน 51 คู่มือ , ด้านงานด้านอาหารและยา จำนวน 15 คู่มือ , ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 46 คู่มือ ทั้งนี้ อย. จะเริ่มเผยแพร่คู่มือเหล่านี้ให้กับประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดำเนินการก่อนที่ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดย อย. ได้ตั้งทีมแก้ไขปัญหาแบบเคลื่อนที่เร็ว สำหรับให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที สำหรับผู้รับบริการที่อยู่ต่างจังหวัด อย. ได้นำคู่มือที่จัดทำเกี่ยวกับงานอนุญาตต่าง ๆ ตามข้างต้น มอบให้จังหวัดด้วย เพื่อให้จังหวัดนำไปใช้เป็นต้นแบบในการปรับให้เหมาะสมกับจังหวัดต่อไป

อย่างไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกด้านการอนุญาตของ อย. ส่วนใหญ่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ อยู่แล้ว แต่มีบางกระบวนการที่ อย. ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ได้แก่ การทำแบบฟอร์ม การตรวจรับเอกสาร ซึ่งทั้งผู้ยื่นและเจ้าหน้าที่ จะใช้ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะมีการบันทึกและกำหนดวันที่ต้องนำเอกสารมาเพิ่มหรือแก้ไข พร้อมลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดยผู้ยื่นขออนุญาตจะเก็บสำเนาไว้

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า คู่มือประชาชนที่จัดทำขึ้นจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. ([www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th)) ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอน วิธีการ เอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อนที่จะมายื่นขออนุญาตได้ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด และช่วยให้การอนุญาตรวดเร็วขึ้น โดยประชาชนสามารถติดต่อรับบริการด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. (One Stop Service Center : OSSC) ชั้น 1 อาคาร 5 ตึก อย. ซึ่งศูนย์ OSSC นี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้จะมาใช้บริการเฉลี่ยถึง 400 คนต่อวันที่สำคัญ ศูนย์ OSSC ของ อย. ได้รับการประเมิน ISO 9001:2008 Quality Management Systems-Requirements เมื่อปี 2557 ด้านการบริหารจัดการระบบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำแนะนำ ส่วนรับคำขอและส่วนอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการรับรองด้านมาตรฐานการให้บริการของศูนย์แห่งนี้

เลขาธิการฯ ออย. กล่าวในตอนท้ายว่า ออย. จะดำเนินการทุกวิถีทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งการจัดทำคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ นี้ จะช่วยขจัดความล่าช้า ให้งานรวดเร็วขึ้น ประชาชนจะไม่ลำบากเวลาไปติดต่อราชการ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลดีต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป หากประชาชนท่านใดต้องการร้องเรียน หรือมีข้อแนะนำ คิซม เกี่ยวกับงานของ ออย. สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ออย. 1556

\*\*\*\*\*

กองส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค 1 กรกฎาคม 2558 ชำแฉก 84 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 0 2 590 7117, 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 <http://www.fda.moph.go.th/>



FDA Thai

FDATHAI

ลุยปราบขบวนการขายยาน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ อย. จับมือตำรวจ บก.ปคบ.และสสจ. ขอนแก่น ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ลุยจับแหล่งผลิตรายใหญ่และผู้จำหน่าย พร้อมกันกว่า 25 จุด ตรวจพบยาน้ำสมุนไพรกว่า 30,000 ขวด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกว่า 20,000 ขวด และยาเม็ดเด็กชาเมธาโซน 500,000 เม็ด มูลค่าของกลางกว่า 20 ล้านบาท แจ้งข้อหาโทษสูงสุดทั้งจำและปรับ เตือนประชาชนระวังอย่าหลงเชื่อซื้อยาหรือเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่าง ๆ จากรถเร่ขายยา ร้านค้าตามท้องตลาด หรือผู้ขายรายย่อย เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์ หากสะสมในร่างกายปริมาณสูง ทำให้ไตวาย เสียชีวิตได้ ควรซื้อยาจากร้านยาคุณภาพ หรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้านเพื่อความปลอดภัย

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ในการสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปจากประเทศ เพื่อให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า ตามที่ได้รับรายงานการพบยาสเตียรอยด์ระบาดในพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้ประชาชนจำนวนมากเจ็บป่วยด้วยโรคไตวาย ตับอักเสบ กระเพาะอาหารทะลุ เนื่องจากมีการรับประทานยาน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ดังนั้น อย. จึงบูรณาการร่วมกับ บก.ปคบ.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น สืบสวนแล้วพบว่า มีแหล่งผลิตรายใหญ่ในเขต อ.เวียงใหญ่ อ.พล อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ โดยมีการผลิตและจำหน่ายเป็นขบวนการ เริ่มจากเมื่อโรงงานทำการผลิตยาแผนโบราณหรือเครื่องดื่มสมุนไพร ชนิดน้ำแล้ว จะส่งให้ผู้ผลิตรายย่อย รถเร่ และร้านจำหน่ายยาแผนโบราณตามท้องตลาด ทำการลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์ลงในขวดยา พร้อมทั้งมีการโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงทางสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ประชาชนหลงเชื่อว่ายาน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มสุขภาพของตนสามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรคได้ สารพัดโรค ซึ่งต้นทุนส่งขายในราคาขวดละ 10 บาท แต่เมื่อนำไปขายสูงถึงขวดละ 100 บาท

ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ อย., สสจ.ขอนแก่น และตำรวจ ปคบ. นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นกว่า 25 จุด ในเขตอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น พบยาน้ำสมุนไพรกว่า 30,000 ขวด , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกว่า 20,000 ขวด ยาเม็ดเด็กชาเมธาโซน (Dexamethasone) จำนวน 500,000 เม็ด พร้อมทั้งตรวจพบยาแผนปัจจุบันที่เตรียมไว้ลักลอบใส่ลงในผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาเจริญอาหาร เป็นจำนวนมาก มูลค่าของกลางที่ยึดได้กว่า 20 ล้านบาท

**ส่วนการดำเนินคดี ในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหา ดังนี้**

1. ผลิตอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท
2. ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4. ผลิตยาปลอม โดยเป็นยาที่แสดงว่าเป็นยาตามตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี - ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท



นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อัย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนผู้บริโภค ขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรใด ๆ ที่โอ้อวดรักษาโรคภัยต่างๆ อาจเป็นยาโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะยาเหล่านั้นอาจมีการลักลอบใส่ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายและควบคุมการใช้โดยแพทย์เท่านั้น เพราะเป็นยาที่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายแทบทุกระบบ มีผลข้างเคียงสูง เช่น มีอาการบวมหน้า กระดูกผุ เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กล้ามเนื้อลีบ ภูมิคุ้มกันต้านโรครดต่ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัส เชื้อรา ได้ง่าย บางรายถึงขั้นไตวาย จนถึงชีวิตได้ ขอให้ซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน หรือร้านขายยาคุณภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่ไม่สามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรคได้ หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่ สายด่วน อัย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสายด่วน บคบ. 1135 หรือแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

\*\*\*\*\*

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 26 มิถุนายน 2558 หน้าแรก 83 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.ต๋วนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 11000 โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 <http://www.fda.moph.go.th/>



FDA Thai

FDATHAI

อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) อ้างสร้าง  
ภูมิคุ้มกันกับผู้ที่มีความเสี่ยงและติดเชื้อไวรัสเมอร์ส อาจเข้าข่ายโฆษณา  
เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

**ข่าว**  
เพื่อสื่อมวลชน

อ.ย. รุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) ที่มีการนำสถานการณ์โรคเมอร์ส มาขาย  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างป้องกันเมอร์สได้ ด้วยการแถลงข่าวว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ  
โรคมเมอร์ส เผย ไม่พบข้อมูลการอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอาจเข้าข่ายโฆษณาเป็นเท็จ หรือ  
หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ย้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรคได้ เตรียมดำเนินคดี  
กับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ที่กระทำผิดกฎหมาย มิให้หลอกลวงประชาชน พร้อมเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์  
อาหารที่อวดสรรพคุณรักษาโรคเด็ดขาด

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังมีการรายงานข่าวจาก  
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เกี่ยวกับการแถลงข่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซียน ไฟโตซูติคอล จำกัด  
(มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 มีรายละเอียดสรุปว่า บริษัทฯ ได้เร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ GERMINOK เร็วกว่าเดิม  
เนื่องจากการระบาดของโรคเมอร์ส ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อที่จะมี  
โอกาสหายจากโรคดังกล่าวได้ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดขาวและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้  
ทุกชนิดนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เกรงประชาชนจะตกเป็นเหยื่อ ทำให้เสียเงินทองจำนวน  
มาก จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK  
(เจอมิน็อค) ทางเว็บไซต์ [www.bimhcc.com](http://www.bimhcc.com) และพบการโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร มีข้อความ เช่น  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) เลขที่ อ.ย. 51-1-20856-1-xxxx ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุง  
สุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาติดเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา... เป็นต้น นอกจากนี้ จากการตรวจสอบของ  
อ.ย. ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การที่บริษัท เอเซียน ไฟโตซูติคอล จำกัด (มหาชน) ออกมาแถลงข่าวโฆษณาสรรพคุณของ  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนี้

1. หากตรวจการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร รวมทั้งมีการแสดง  
ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2. การโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางเว็บไซต์และจากการแถลงข่าว ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์  
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
3. การกล่าวถึงสรรพคุณของอาหารในลักษณะช่วยบำบัด บรรเทา รักษาโรค ซึ่งเป็นสรรพคุณทางยา  
โดยหากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลวิชาการที่น่าเชื่อถือมาพิสูจน์ยืนยันถึงสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง ถือเป็นการโฆษณา  
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย  
ไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อ.ย. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ อ.ย. ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ระงับการ  
โฆษณาแล้ว และขอให้สื่อโฆษณาและเว็บไซต์อื่น ๆ ระมัดระวังอย่านำข้อความโฆษณาดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ  
เพราะอาจมีความผิดฐานโฆษณาเกินจริงได้ ขออย่าว่าผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรค หรืออ้างว่ามี  
สรรพคุณทางยาได้ และข้อความโฆษณาอาหารที่มีการอวดสรรพคุณในทางยา หรืออวดสรรพคุณในการป้องกัน  
บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค นั้น อ.ย. ไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาหรือ  
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพใดที่คาดว่าผิดกฎหมายหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แจ้งร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อ.ย.  
1556 หรือที่ Oryor Smart Application หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

\*\*\*\*\*